
HVERFISRÁÐ BREIÐHOLTS 
 
Árið 2015, þriðjudaginn 21. apríl, var haldinn 112. fundur Hverfisráðs Breiðholts. Fundurinn 
var haldinn í G-sal í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi og hófst kl. 16.15. Viðstödd voru 
Nichole Leigh Mosty formaður, Aðalheiður Frantzdóttir, Unnur Ágústsdóttir og Jórunn Pála 
Jónsdóttir. Einnig sátu fundinn Fannar Freyr Eggertsson frá Ungmennaráði Breiðholts, Óskar 
Dýrmundur Ólafsson hverfisstjóri og Arnar Snæberg Jónsson verkefnastjóri sem ritaði 
fundargerð.  
 

Þetta gerðist: 
 
1. Minnisblað frá Ómari Einarssyni sviðsstjóra ÍTR, dags. tölvupóstur 11. apríl, um stöðu 

mála í Breiðholti lagt fram til kynningar.  
 

2. Umsögn Íþrótta- og tómstundaráðs um tillögu Hverfisráðs Breiðholts varðandi Nóra 
og Rafræna Reykjavík (tilv. R15030005) lögð fram. 
Samþykkt að afla frekari upplýsinga um málið frá hlutaðeigandi aðilum. 
 

3. Farið yfir umsóknir úr Forvarnarsjóði Reykjavíkur. Sjö umsóknir bárust í 
Forvarnarsjóð í Breiðholtið. Kr. 666.000 voru til ráðstöfunar.  
Samþykkt að styrkja Virkari Breiðholtsbörn (ÍR) um kr. 316.000.- 
Samþykkt að styrkja Fræðsluátak um geðheilbrigðismál (Hugarafl) um kr. 350.000.- 
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